



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ บ้านเมือง ออนไลน์ คมชัดลึก ออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 77kaoded Thestandard Thaigov เว็บไซต์แนว หน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ NationTV สำนักข่าวไทย INN	<b>กัญชาทางการแพทย์</b> -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมสู่ บุรีรัมย์โมเดล ในการปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ ของรพ.คูเมือง และกล่าวว่า เขตฯ 9 ได้แก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ได้ให้บุรีรัมย์เป็นจังหวัดหลัก ร่วมกับวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ- ลาเพลินเพื่อชุมชน รับเมล็ดพันธุ์กัญชาจากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเก็บผลผลิตที่ได้ส่งให้ที่รพ.คูเมือง เพื่อ ผลิตเป็นยากัญชาทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน กระจายสู่รพ.ในเขตฯ โดยสร้างเป็นบุรีรัมย์โมเดล ทั้งนี้ วิสาหกิจ ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ-ลาเพลินเพื่อชุมชน มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ระบบการปลูก ระบบการรักษา ความปลอดภัย เริ่มปลูกกัญชาล็อตแรกเมื่อ 22 ส.ค.ในระบบปิด
ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า คิด ว่าร่างกฎหมายกัญชา 6 ต้นจะผ่านวุฒิสภาได้หรือ แต่ทำไมบริษัทเครื่องสำอางของเจ้าสัวได้รับอนุญาตครบวงจรไป ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562
NEWSPLUS เว็บไซต์แนวหน้า	-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดโครงการอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับ ประชาชนและเกษตรกร วันที่ 16-19 ก.ย. 2562 โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมวันที่ 17 ก.ย. ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร และภูมิปัญญาบางเดชะ (ภูมิภูเบศร) เพื่อทดสอบคู่มือสำหรับประชาชนและเกษตรกรในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ แบบเกษตรอินทรีย์
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า	-เสนอข่าว น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ สำรวจพื้นที่สำหรับวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร รวมทั้งกัญชงและ กัญชาพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ 100 ไร่ โดยให้กรมวิชาการเกษตรเร่งศึกษาวิจัยพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมต่อ พื้นที่ปลูกในประเทศ
	<b>แนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุข</b>
มติชน ,มติชนออนไลน์ Matchonweekly สำนักข่าวไทย	-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เชิญกลุ่มคนรัก หลักประกันสุขภาพมาหารือแนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุข 7 ประเด็น ได้แก่ 1.การรวมกองทุน เพื่อลดความเหลื่อม ล้ำ สร้างความเป็นธรรมของระบบสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียว 2.การให้สิทธิผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เลือกใช้สิทธิบัตรทองได้ 3.การเก็บค่าบริการนอกเวลา 4.ทวงงบกองทุนเฉพาะโรคกว่า 600 ล้านบาท ที่ถูกสำนัก งบประมาณตัดไปกลับคืนมา 5.ขอให้ตัดส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลในกองทุนผู้ประสบภัยจากรถมาให้สปสช.บริหาร จัดการ 6.ขอให้ยกเลิกการสร้างศูนย์การแพทย์ของกรมการแพทย์ และ 7.ให้สปสช.จัดซื้อยารวมในระบบหลักประกัน สุขภาพตามเดิม และกล่าวว่า บางเรื่อง เช่น การรวมกองทุน อาจต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความจำเป็นและความ เป็นไปได้ ส่วนเรื่องงบกองทุนเฉพาะโรค ขณะนี้สำนักงบประมาณคืนมา 500 กว่าล้านบาท แต่หากมีความจำเป็นจะหา งบประมาณมาดำเนินการให้เพียงพอ  นายนิมิตร เทียนอุดม ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ยังหนักใจเรื่องการรวมกองทุน และอยากให้ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิเลือกใช้บัตรทอง หากทำได้จะช่วยแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติ ซึ่งได้จัดตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเพื่อขับเคลื่อนทั้ง 2 ประเด็น นอกจากนี้ ยังเสนอให้สธ.พิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย คนไทยตกสำรวจในกองทุนเงินสัทธิ และตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยให้กับหน่วยบริการ
	<b>นโยบายรับยารักษาหาย</b>
สำนักข่าวไทย	-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ภญ.ศิริรัตน์ ต้นปีชาติ รองเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ลงพื้นที่ร้านขายยากนกฟาร์มฯ ชาน ย่านทาวน์อินทาวน์ ดูความพร้อมในการให้ประชาชนรับยาผ่านร้านขายยาคุณภาพ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยืนยันว่า ขณะนี้ทุกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการวางระบบ ซึ่งจะทำในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่มีอาการคงที่และสมัครใจ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคจิตเวช คาดว่าจะมีผู้ป่วยรับบริการประมาณ 10% หรือ 3 ล้านคน โดยการรับยาผ่านร้านขายยา มี 3 แนวทาง 1.รพ.เป็นผู้จัดยา และส่งต่อมายังร้านขายยาใกล้บ้าน 2.ร้านขายยาตัดสต็อกยาจากรพ.มาจ่ายเอง และ 3.ให้ร้านขายยาได้รับงบประมาณจัดซื้อยาและส่งจ่ายยาคนไข้เอง เบื้องต้นจะใช้แนวทางที่ 1 ก่อน จากนั้นจะประเมินผลหลังดำเนินการแล้ว 1 สัปดาห์ เพื่อปรับระบบ ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลร้านยาได้ทางเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข และแจ้งความประสงค์ต่อแพทย์ เพื่อครั้งต่อไปสามารถรับยาที่ร้านขายยาได้</p>
มติชนออนไลน์	-เปิดเผยรายชื่อร.พ.- ร้านขายยา ร่วมโครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน เริ่ม 1 ต.ค.นี้
	<b>ก๊อชชิป รว.สธ.</b>
เดลินิวส์ คอลัมน์ กอชชิปการเมือง	-กล่าวอวยพรวันเกิดให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อายุครบ 53 ปี ที่ผ่านมามีบทบาทเด่นในการขับเคลื่อนรับส่งอวัยวะในโครงการหัวใจติดปีก เมื่อมารับตำแหน่ง รว.สธ. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ทำให้ได้รับความชื่นชม ล่าสุด ยอดผู้ติดตาม เฟซบุ๊กเพิ่มสูงเพราะใช้เวลาว่างมาตอบเอง ปีนี้จึงถือเป็นปีทองกลายเป็นขวัญใจคนไทย
	<b>พยาบาลร้องเรียนถูกหมิ่นเกียรติ</b>
เว็บไซต์คมชัดลึก	-เสนอข่าว กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ นำโดย รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เดินทางจากสภาการพยาบาลไปยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รว.สธ. กรณีมีแพทย์เขียนบทความเชิงวิชาการเผยแพร่ในหนังสือของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยมีบางตอนเขียนเหยียดพยาบาล ระบุว่า พยาบาลไม่ได้ศึกษาจริงจังเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย แต่ปฏิบัติตามสิ่งที่เห็นกันมาและเข้าใจผิดว่าทำถูกวิธีทั้งที่มีข้อผิดพลาดมากมาย รวมทั้งใช้เทคนิคการดูแลผู้ป่วยไม่ถูกต้องและไม่มีการปรับแรงดูดให้เหมาะสมกับเสมหะ
สำนักข่าวไทย	<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เผย ได้ให้ศูนย์อนามัย และ สสจ. ลงพื้นที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะในพื้นที่น้ำท่วม โดยขับถ่ายอุจจาระลงในถุง หรือสวมเก้าอี้ ส้วมกล่องกระดาษ ส้วมถึง ใส่ปูนขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วมัดปากถุงให้แน่น เก็บไว้ในถังที่มีฝาปิดมิดชิด หรือขอใช้สุขาสาธารณะ สำหรับการกำจัดขยะและเศษอาหาร ให้ใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่น หรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดป้องกันหนูและแมลง เก็บรวบรวมและนำไปทิ้งในถังขยะ หรือรถ/เรือกำจัดขยะ ในจุดที่ผู้มาชุมชนจัดไว้ นอกจากนี้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนในศูนย์พักพิง ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้เพียงพอและมีคุณภาพ สนับสนุนการกำจัดขยะ คัดกรองอาหารบริจาค เพื่อให้ประชาชนรับประทานที่ปลอดภัย สำหรับพื้นที่น้ำลดได้ให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม บ่อน้ำใช้ และทำความสะอาดที่พักอาศัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ส่งทีมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบผู้ตรวจราชการฯ กำกับดูแลสนับสนุนการทำงาน ช่วงน้ำท่วมให้จัดบริการประชาชน ทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (MERT) ทีมสุขภาพจิต ทีมควบคุมป้องกันโรค และทีมหมอครอบครัว ออกดูแลประชาชน เผื่อระวังโรคระบาดและไม่มีปัญหาขาดยา หากมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในบ้านที่น้ำท่วมสูง ให้รับมาอนที่รพ. พร้อมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.เวรตี รัศมิทัต ที่ปรึกษา รว.สธ. กล่าวว่า ในเขตฯ 6 พบอัตราป่วยโรคไขเลือดออกสูงกว่าระดับประเทศ โดยสมุทรปราการมีผู้ป่วย 633 ราย เสียชีวิต 1 ราย จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเผื่อระวัง ป้องกันควบคุมโรค โดยเน้นการนำพลังชุมชนมาร่วมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
เดลินิวส์	<p><b>คำปรึกษาพยาบาลรพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รว.สธ. เปิดเผยกรณีคำปรึกษา-คำยาแพง ว่า จากการหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีปัญหา 2 เรื่องคือ การแจ้งสิทธิกับผู้ป่วยและญาติ และเรื่องราคายา ดังนั้นต้องให้ผู้ป่วยนำไปส่งยาจากรพ.เอกชนไปซื้อยาข้างนอกได้ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะหารือกันอีกครั้งใน 2 สัปดาห์หน้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคชิคุนกุนยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนาয়ังเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวพบการระบาดของโรคชิคุนกุนยา ใน จ.นนทบุรี ว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในพื้นที่ อ.บางใหญ่ และ อ.เมือง ยืนยันไม่ได้เป็นการระบาดใหญ่เหมือนที่ภาคใต้ ขอประชาชนอย่าวิตก แนะนำการป้องกันโดยใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p><b>สารเคมีทางการเกษตร</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เดินทางไปที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อทวงเอกสารสต็อกสารพาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส หลังมีคำสั่งให้ทำรายงานไปแล้วเสร็จตั้งแต่สิ้นเดือน ส.ค. 2562 แต่กรมฯ ส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการชุดนี้จะใช้เวลาพิจารณา 60 วัน จึงอยากเชิญชวนประชาชนและองค์กรต่างๆ ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมนำเสนอกรรมาธิการ โดยส่งได้ที่สำนักงานพรรคพลังธรรมใหม่ เลขที่ 293 ซอยมิตรอนันต์ ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.หรือตู้ ปณ.5 เขตดุสิต กทม. 10300 ก่อนวันที่ 30 ก.ย.นี้ ส่วนองค์กรที่ศึกษาและรณรงค์ในเรื่องนี้หากประสงค์จะส่งตัวแทนเข้าให้ข้อมูลความคิดเห็นกับกรรมาธิการ ขอให้ประสานมาที่พรรคฯ เพื่อจะเสนอในกรรมาธิการเชิญเข้าให้ข้อมูล</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>พัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เผยว่า ม.มหิดล จัดตั้งแพลตฟอร์มผลักดันงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ครบวงจร นำร่อง 3 งานวิจัย คือ 1.ชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็ว (Lep M-Plus และ Lep G-Plus) โดยจะร่วมมือกับกรมควบคุมโรคขยายผลใช้ตรวจโรคฉี่หนูในระดับประเทศต่อไป 2.ชุดทดสอบการปนเปื้อนของโปรตีนในพื้นผิวต่างๆ (Y-Blue Kit) สำหรับใช้ทดสอบประสิทธิภาพการชำระล้างพื้นผิวในภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร และ 3.ชุดทดสอบสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผักผลไม้</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ปัญหาเยาวชนติดพนัน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุภาพิชญ์ ชัยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เผยผลสำรวจเด็ก-เยาวชนไทยกว่า 40% เคยเล่นพนัน พ่อแม่-ผู้ใหญ่ในบ้านชักจูงให้เล่น 30% พนันออนไลน์ที่เล่นมากที่สุดคือไพ่ ขณะที่เฟซบุ๊ก สื่อออนไลน์ พบโฆษณาดึงดูดเยาวชนเล่นพนัน</p> <p>นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า เครือข่ายและภาคีมีข้อเสนอภาครัฐให้ตั้งคณะกรรมการลดผลกระทบจากการพนัน มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเร่งจัดทำแผนงานและมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ และควรมีการจัดตั้งกองทุนที่จะพัฒนาและซ่อมแซมสังคมที่ได้รับผลกระทบจากพนัน ส่งเสริมการวิจัย การเรียนรู้ รวมถึงฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัยมีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในกทม. โดยประชาสัมพันธ์การดูแลตนเอง พร้อมทั้งทีม SRRT ทุกศูนย์บริการสาธารณสุข จัดเตรียมเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรค และมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง รวมถึงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง 130,000 ราย</p>
ข่าวสด	<p><b>ทอดผ้าป่าสร้าง รพ.จั๊กขุบ้านแพ้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 99,999 กอง กองละ 999 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างรพ.จั๊กขุบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร</p> <p>นพ.พรเทพ พงศ์ทวีกร ผอ.รพ.บ้านแพ้วฯ กล่าวว่า รพ.จั๊กขุบ้านแพ้ว สร้างศูนย์เชี่ยวชาญทางตาเพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น รองรับผู้ป่วยนอกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย มีห้องตรวจ 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย ห้องผ่าตัด 9 ห้อง และห้องประชุมทางวิชาการ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 400 ล้านบาท เมื่อปี 2558 ระดมทุนบริจาคได้ 280 ล้านบาท จึงจัดทอดผ้าป่ามหากุศลขึ้น โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ยอดบริจาค ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เป็นเงิน 80,921,015.54 บาท ผู้สนใจบริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 745-0-476789 ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างรพ.จั๊กขุบ้านแพ้ว สอบถามเพิ่มเติมที่ www.bphosp.or.th หรือโทร.0-3441-9555 ต่อ 1074, 1504 มูลนิธิรพ.บ้านแพ้ว โทร. 0-3441-9595</p>